

บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อหัวเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบริษัท โรงสีข้าวไทยพัฒนา จำกัด
ผู้จัดทำ : นางสาวมนัญญา อริยะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ประยงค์ ภูศิริสิน
หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน : กุมภาพันธ์ 2544
จำนวนหน้า : 115 หน้า

การศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ของโครงการบริษัท โรงสีข้าวไทยพัฒนา จำกัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบริษัท โรงสีข้าวไทยพัฒนา จำกัด โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 ถึงเดือน ธันวาคม 2543

โครงการฯ ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงราย - เเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีเงินลงทุน 59.75 ล้านบาท โดยต้องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขั้นต่ำ 20 % ขอบเขตการศึกษาการลงทุน เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2544 ถึง ธันวาคม 2548 มีเป้าหมายเพื่อผลิตข้าวสารคุณภาพดี โดยใช้ข้าวเปลือก 15,000 ตัน/ปี

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวม มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ภายในประเทศเริ่มฟื้นตัว ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐบาล ประกอบกับ ค่าเงินบาทอ่อนค่า จึงทำให้เอื้ออำนวยต่อการกระตุ้นการส่งออก เป็นผลดีต่อการตลาดของโครงการฯ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าทั่วไปที่ต้องการความสะดวกสบายในการซื้อ โดยมีการวางจำหน่ายตามร้านค้าปลีก และค้าส่งทั่วไป ราคาสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดการอพยพแรงงานสู่ตัวเมือง และสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชุมชน

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ทางด้านการจัดการ โครงสร้างองค์กร มีการจัดองค์การที่เป็นทางการ เพื่อให้แต่ละแผนกทราบถึงอำนาจหน้าที่ของตนเอง และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน ทางด้านเทคนิค มีการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง มีการออกแบบและติดตั้งถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถผลิตข้าวด้วยกระบวนการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพดี ทางด้านการเงิน โครงการฯ มีความคล่องตัวทางการเงินสูง มีผลการดำเนินงานที่ดี

ขึ้นตามลำดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 27,743,373.76 บาท อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 31.52 % และใช้ระยะเวลาคืนทุน 2.8 ปี

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน จะเห็นว่า ทุกปัจจัยสามารถเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน เพื่อให้มีผลตอบแทนตามที่ต้องการได้ สามารถผลิตข้าวสารได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น โครงการบริษัท โรงสีข้าวไทยพัฒนา จำกัดนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะลงทุน

PAYAP UNIVERSITY